



ที่ กค ๐๓๑๘.๗๒/ว ๒๕๖๖

ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตัดต้นไม้ที่ราชพัสดุ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค ๐๓๐๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒. หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๓๐๔/ว ๘๑
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๓. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๔. กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมธนารักษ์ แจ้งว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้อันเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การลักลอบตัดไม้ ฯลฯ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ลดภาวะเรือนกระจกโลกร้อน จึงกำหนดให้มีการอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้ในเขตพื้นที่ราชพัสดุ โดยให้หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ในที่ราชพัสดุ ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยั้งที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น การใช้พื้นที่เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือกีดขวางสายไฟฟ้า หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องตัดโค่นต้นไม้ นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว ให้รวบรวมรายละเอียดข้อเท็จจริงรวมทั้งเหตุผลความจำเป็น โดยเปรียบเทียบผลดีและผลเสียในการดำเนินการพร้อมทั้งความเห็นที่เกี่ยวข้องให้กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

จังหวัดอุดรดิตถ์ขอเรียนว่า กรมธนารักษ์ได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับให้ใช้เป็นแนวทางถือปฏิบัติในการปกครอง ดูแล และบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ กรณีเรื่องการตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ โดยให้หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ในที่ราชพัสดุ ให้ตัดเท่าที่จำเป็น เสมือนวิญญูชนพึงจะดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองตามกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในจังหวัดอุดรดิตถ์ โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์ต้นไม้

/และป่าไม้...



และป่าไม้ในที่ราชพัสดุ ตามนัยหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค ๐๓๐๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ
กฎหมายที่ราชพัสดุ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔) อย่างเคร่งครัดต่อไป
ทั้งนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายสหวิช อภิชัยวิศรตกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ส่วนจัดการฐานข้อมูล
โทร ๐-๕๕๔๑-๑๙๘๕ ต่อ ๑๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rtutd@treasury.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔

